

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1680 ราคา 10.00 บาท

“ชวน” กล่าวเปิดงาน “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” เผย เป็นนักการเมืองมานานประจักษ์ว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไร

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ตนเป็นนักการเมืองที่มาจากพรรคการเมือง โดยได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องมาถึง 16 สมัย จึงได้เห็นบ้านเมืองด้วยตาตนเองและประจักษ์ว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไร หรือการเมืองเป็นเช่นไร มิใช่การรู้จากคำบอกเล่าของผู้อื่น โดยเมื่อปี 2512 ตนได้รับการเลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งสมัยนั้นเท่าที่ทราบยังไม่มีการใช้เงินเพื่อซื้อเสียงเลือกตั้ง แต่พบว่าผู้มีผู้ลงสมัครเลือกตั้งบางคน บางจังหวัดแจกอาหารข้าวของให้ประชาชน ในฐานะที่ตนอยู่บนเส้นทางการเมืองมานานกว่า 50 ปี เคยดำรงตำแหน่งทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ตนจึงเป็นห่วงบ้านเมืองว่านักการเมืองทำการเมืองแบบไม่สุจริต โดยเฉพาะในลักษณะของ ธุรกิจการเมือง คือ การใช้เงินปูทางขึ้นมาสู่อำนาจ ซึ่งถือเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และการทุจริตในลักษณะเช่นนี้ ย่อมเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับและในแทบทุกภาคส่วน เพราะนักการเมืองย่อมอาศัยกลไกในระบบราชการและเครือข่ายในภาคส่วนธุรกิจ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้ามาลงทุน ผลเสียหายต่อบ้านเมืองและการพัฒนาประเทศย่อมมีมากมายมหาศาล การแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน จะต้องเริ่มต้นที่การสร้างบ้านเมืองให้สุจริต ไม่ใช่แค่ทำการเมืองให้สุจริตเท่านั้น แต่จำเป็นต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการเมือง ให้เห็นความสำคัญของการเมืองที่ยึดหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม นิติรัฐ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยตนขอเพิ่ม หลักความไม่เกรงใจต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไว้เป็นค่านิยมใหม่อีกข้อหนึ่ง

“และในสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ผมทราบว่า ต่อให้มีการสร้างมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่ถ้าครอบครัวยากจน เด็กก็ไม่ได้ศึกษาต่อ ผมจึงได้ออกนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้นมา ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าใจความยากลำบากของประชาชน จึงออกนโยบายช่วยเหลือเด็กด้านการศึกษา อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ได้รับเงิน กยศ. จบการศึกษาและมีงานทำแล้ว ก็ควรที่จะใช้เงินทุนคืน เพื่อให้รัฐนำเงินทุนนั้นไปมอบต่อไปให้เด็กๆ รุ่นต่อไป สิ่งนี้ก็เป็นความสุจริตประการหนึ่ง” นายชวน กล่าว

“อรรถวิรัช” โอด 1 ก.ย. ทำคนไทยอ่วม แก๊สหุงต้มขึ้น - FT ค่าไฟขึ้น เหตุสำรองไฟเกิน จำเป็น รัฐเกรงใจทุนใหญ่ ทุกข์กลับอยู่ที่ประชาชน

นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี เลขานุการพรรคกล้า กล่าวว่า เริ่ม 1 กันยายนนี้ ประชาชนอ่วมหนัก เดือดร้อนทั้งแผ่นดิน ดอกแรกคือแก๊สหุงต้ม ปรับขึ้นกิโลละ 1 บาท ทุกเดือน มาตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงตอนนี้แก๊สขึ้นมาแล้ว 6 รอบ ถึง 15 กิโล ที่คนใช้กันเยอะๆ ราคาขึ้นมารวมแล้ว 90 บาท ตอนนี้อยู่ถึงละ 408 บาทแล้ว ร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านที่ต้องใช้แก๊สตลอดเวลา เดือดร้อนหนัก ถ้าไม่รีบแก้ บ้านปลายถึงราคาอาหารแน่นอน ดอกสองคือ ค่าไฟฟ้า เพราะกันยายนนี้ ค่า FT ขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี อยู่ที่ 93.43 สตางค์/หน่วย สูงกว่าต้นปีถึง 67 เท่า ทำค่าไฟพุ่งเป็นหน่วยละ 4.72 บาท สาเหตุไม่ได้มีแค่ค่าเงินบาทกับต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อ้างเท่านั้น มันเกี่ยวไปถึงการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนด้วย

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน เป็นสัดส่วนถึง 63% ของโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า คิดมูลค่า 440,000 ล้านบาท/ปี ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน มีไฟฟ้าสำรองเพียงพอทุกเดือน แต่หลายเดือนพบว่ามีไฟฟ้าสำรองสูงเกินกว่า 50% ซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภค มีข้อมูลว่าสำรองแค่ 15% ก็เพียงพอแล้ว และเมื่อมีไฟฟ้าสำรองมากเกินไปแล้ว บางโรงไฟฟ้าก็ไม่ได้เดินเครื่อง แต่รัฐก็ต้องจ่ายเงินตามสัญญาแบบไม่ซื้อก็ต้องจ่ายกลายเป็นต้นทุนที่ไปโผล่ในค่า FT ที่ประชาชนต้องเสียค่าไฟเกินความจำเป็น แต่ทำไมไปโผล่เอกชน โดยพรรคกล้าพยายามเสนอทางแก้ เก็บกำไรส่วนเกินจากเอกชน มาเป็นภาษีลาภลอยเพื่อควบคุมความผันผวนของราคาพลังงาน เราเสนอมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ไม่ส่งสัยเลยที่คนเขาพูดว่า รัฐเกรงใจทุนใหญ่ ทุกข์กลับอยู่ที่ประชาชน จนถึงวันนี้วันที่ 1 กันยายน ยังไรมาตรการช่วยเหลือ”นายอรรถวิรัชกล่าว

“ชลน่าน” มั่นใจศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องฝ่ายค้าน ขอ เพิ่มพยานปมนายกฯ 8 ปี ลั่นหากรับจะเป็นผลดีต่อศาล

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นรายชื่อยุติการเพิ่มเติมนครกณิศการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบคำวินิจฉัย ว่า การจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นสิทธิของศาล และการส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเป็นช่องทางที่มีความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายชวนในฐานะที่เป็นผู้ร้องสามารถส่งพยานเพิ่มเติมได้หากเห็นว่ามีน้ำหนัก และมั่นใจว่าศาลจะรับ

“เมื่อรับไว้พิจารณาจะส่งผลกับการพิจารณาหรือไม่ ไม่รู้ แต่ข้อมูลที่เรานำไปให้ในเหตุผลประกอบคำร้องก็ครบถ้วนหมดแล้ว เพียงแต่เราต้องการเพิ่มน้ำหนักในเชิงสาธารณะ ซึ่งเรามั่นใจว่าศาลจะรับไว้พิจารณาและจะส่งผลดีต่อการพิจารณา” นพ.ชลน่าน กล่าว

มูมก่า

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำห่า

บริษัทขายห้องชุดในอาคารชุดถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้ำหรือห่า มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ที่จ่าย และต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน หากผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ออกค้ำภาษีแทนบริษัทค้ำภาษีที่จ่ายแทนถือเป็นรายได้ซึ่งบริษัทต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และถือเป็นรายรับที่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย (กค 0706/7557 ลว. 11 ส.ค. 2547)

นาย ก. และนางสาว ข. ได้ร่วมกันซื้อบ้านพร้อมที่ดินเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 บุคคลทั้งสองได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในบ้าน โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 ตามลำดับ และได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2540 ได้ขายบ้านพร้อมที่ดิน แม้ระยะเวลาที่ซื้อและขายไปได้กระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ แต่บุคคลทั้งสองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น การขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้ำหรือห่า จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/6614 ลว. 13 ก.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ



EPC Asia Co., Ltd.

บริษัท อีพีซี เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

110 PSK Building 2F Inthamara 18 (Vibhavadi-Rungsit4), Vibhavadi-Rungsit Rd. Dindang Bangkok 10400
110 อาคาร พี เอส เค ชั้น 2 ซอย อินทามระ 18 (วิภาวดี 4) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-0452936-37 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 59033 18 8

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีพีซี เอเชีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 110 ซอยอินทามระ 18 แขวงวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกสองล้านบาท (2,500,000) โดยการลดหุ้นสามัญใหม่ จำนวน ห้าแสนหุ้น (500,000) มูลค่าหุ้นละ ห้าบาท (5)

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้

"ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน ห้าล้านบาท (5,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งล้านหุ้น (1,000,000) มูลค่าหุ้นละ ห้าบาท (5)"

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายวิรัตน์ กาลตลอด
กรรมการผู้จัดการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ